

เมื่อวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น. นางเรไร รักศิลป์กิจ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (ผทท.6) และเจ้าหน้าที่ได้ร่วมประชุมหารือกับ นายบุญสิทธิ์ เรืองผล อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายชัยยันต์ ใจเย็น ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา และนายกัณฐ์ศ กุลวานิช ประธานหอการค้าจังหวัดพังงา ณ ห้องประชุม อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา ประเด็นหารือเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่ของบีไอไอ มาตรการต่าง ๆ รวมถึงแนวทางในการร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดพังงา

ผทท.6 ได้เน้นประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ 9 มาตรการบีไอไอ ในการเร่ง การลงทุน เพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่ของจังหวัด พังงา ที่ผ่านมามีกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ส่วนใหญ่เป็นกิจการโรงแรม รองลงมาคือ อุตสาหกรรมเกษตร และกิจการถนอมอาหาร



อุตสาหกรรมที่สำคัญในจังหวัดพังงา ได้แก่

1. อุตสาหกรรมทั่วไปประกอบด้วยการผลิตที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์วัสดุที่ใช้สำหรับการก่อสร้างเป็นหลัก รองลงมาเป็นไม้-เด-ย้อยหิน และดูตทราย ตามลำดับ ปัจจุบันมีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 205 โรงงาน เงินลงทุน 3,352.60 ล้านบาท
 2. อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เป็นหลัก รองลงมาได้แก่ สกัดน้ำมันปาล์มดิบ ผลิตอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็ง ถนอมสัตว์น้ำโดยการ ล้าง/ชำแหละ/แกะ/ต้ม ทำห้องเย็นเก็บสัตว์น้ำ ผลิตปลาป่น ข้าว/ถนอม/ชำแหละเนื้อสัตว์ ตามลำดับ ปัจจุบันมีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 43 โรงงาน เงินลงทุน 1,220.97 ล้านบาท
 3. อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ประกอบด้วยการผลิตไม้ยางพาราแปรรูป เป็นหลัก รองลงมาได้แก่ แปรรูป-อัดน้ำยาและอบไม้ยางพารา ทำวงกบประตู-หน้าต่างจากไม้ ทำลึง จากไม้ยางพารา ตามลำดับ ปัจจุบันมีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 48 โรงงาน เงินลงทุน 1,137.96 ล้านบาท
- ที่มา : <https://phangnga.industry.go.th/th/menu-2>

สถานการณ์ด้านการส่งเสริมการลงทุน

สำหรับการส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดพังงา ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2565 (ม.ค.- ก.ย.) มีจำนวนโครงการที่ได้โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจำนวน 11 โครงการ มีมูลค่าเงินลงทุน 8,425.1 ล้านบาท การจ้างงานจำนวน 1,595 คน ประกอบด้วย กิจการโรงแรม กิจการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ กิจการผลิตสัตว์น้ำแช่แข็ง กิจการผลิตยางแท่ง และกิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ

การมาเยือนครั้งนี้ บีไอไอ สุราษฎร์ ได้เข้าพบ บริษัท เลกาซี เวนเจอร์ส จำกัด ประกอบกิจการโรงแรม ภายใต้ชื่อ JW MARRIOTT RESORT & SPA KHAO LAK HOTEL เพื่อตรวจ



เปิดดำเนินการ JW MARRIOTT (KHAO LAK) ทุนจดทะเบียน 1,800 ล้านบาท มีเงินลงทุนมากกว่า 3,000 ล้านบาท เกิดการจ้างงาน 424 คน ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมจากกระทรวงมหาดไทย และได้รับความเห็นชอบในรายงาน EIA เป็นหนึ่งในรีสอร์ท

พรีเมียมระดับ 5 ดาว ตั้งอยู่ที่ ตำบลคึกคัก จังหวัดพังงา พื้นที่รีสอร์ทใหญ่มาก มีหน้าหาดกว้างๆ เห็นวิวทะเลอันดามันได้แบบเต็มๆ ตา วิวพระอาทิตย์ตกงดงาม ทำให้ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

สินค้าสำคัญของจังหวัด

สินค้าเด่น ได้แก่ **มังคุด** มังคุดเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดพังงา ผลผลิตมีการ ส่งจำหน่ายทั้งในภาคใต้และภาคกลางของประเทศ โดยผลผลิตจะออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - สิงหาคมของทุกปี

สินค้า GI ได้แก่ **ทุเรียนสาธิตา** เป็นผลไม้ท้องถิ่นพันธุ์พื้นเมืองและชอบอากาศร้อนชื้น จึงเหมาะกับสภาพภูมิอากาศในเขตจังหวัดพังงาเป็นอย่างยิ่ง ปลูกมากในอำเภอกะปง



ข้าวไร้ดอกข้าวพังงา เป็นข้าวไร้พันธุ์พื้นเมืองที่มีสีน้ำตาลแดงอมม่วง สีแดงหรือสีแดงแกมขาว ข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกในสภาพไร่ นิยมปลูกแซมยางพาราและปาล์มน้ำมัน ปลูกในเขตพื้นที่ อำเภอท้ายเหมือง อำเภอเมืองพังงา และอำเภอทับปุด

เศรษฐกิจของจังหวัดพังงา : ภาคการท่องเที่ยว

นายพงศกร เกตุประภากร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพังงา กล่าวว่า จากการที่จะมีนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2566 เป็นต้นไป จังหวัดพังงามีการหารือร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุข ระดมฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับองค์กรด้านการท่องเที่ยวทั้งภาค การโรงแรม รถรับส่ง บริษัทนำเที่ยว และการต่อยอดเรื่องระบบ Sha และ Sha+ ดูแลนักท่องเที่ยว ให้ห่างไกลจากโควิด 19 สำหรับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวประเทศจีน จะเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัด พังงาในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างไฮซีซั่นและโลว์ซีซั่น จึงมีแนวคิดเปลี่ยนช่วงโลว์ซีซั่นเป็นช่วงกรีนซีซั่น ด้วยแคมเปญ Wet venture การท่องเที่ยวแบบ Adventure แบบไม่กลัวฝนและผลักดัน **การท่องเที่ยวชุมชน** และท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชูจุดเด่นด้านการเป็นแหล่งผลิตทุเรียนสาธิตา และมังคุดทิพย์ของจังหวัดพังงาให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน

ที่มา: <https://shorturl.asia/At5Mv>



BOI ศึกษาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวชุมชน

“เมืองสวยในหุบเขา” นี่คือการนิยามที่ผู้คนต่างเรียกขานจังหวัดพังงา

จังหวัดหนึ่งในภาคใต้ชายฝั่งอันดามัน ในอดีตแทบจะเรียกได้ว่าเป็นจังหวัดทางผ่าน ผ่านไปภูเก็ต ผ่านไปกระบี่ คนไม่ค่อยรู้จักเท่าไรว่าพังงามีอะไร?

กาลเวลาผ่านไป พังงาเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น และน่าจะพีคสุดๆช่วงเหตุการณ์ สึนามิถล่ม แต่นั่นก็ไม่ใช่ประเด็นหลักที่คนพังงาอยากให้คนภายนอกรู้จัก เพราะจริงๆ แล้วสิ่งที่เป็ นเสน่ห์ของจังหวัดนี้ ก็คือ ความสวยงามของธรรมชาติ จะเห็นได้จากแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลก ที่ล้วนตั้งอยู่ในจังหวัดพังงา ทั้งหมดเกาะในอ่าวพังงา อย่างเขาตะปู เขาพิงกัน ที่ซึ่งเคยเป็นโลเคชั่น สำคัญให้กับหนังฮอลลีวูดชื่อดัง อย่างเจมส์บอนด์007 หรือจะเป็นหมู่บ้านลอยน้ำ อย่างเกาะปันหยี เกาะที่คนอาศัยอยู่บนน้ำ คือสร้างบ้านตอกเสาลงในน้ำ ไม่ใช่สร้างบนดิน อย่างที่หลายๆคนเข้าใจกัน และยังเป็นภาพจำและโด่งดังไปทั่วโลก กับสนามฟุตบอลลอยน้ำ

ห่างจาก JW MARRIOTT RESORT & SPA KHAO LAK

HOTEL ประมาณ 7 กิโลเมตร ก็จะเจอตลาดนัด/ ถนนคนเดิน ที่ได้รับความนิยมในจังหวัดพังงา นั่นก็คือตลาดนัดบางเนียง ตรงข้ามอนุสรณ์สถานสึนามิ เรือ ต.813



เป็นตลาดที่ใหญ่มาก มีทุกสิ่งให้ซื้อตั้งแต่เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ของเด็กเล่นของฝากมากมาย ไปจนถึงกับข้าว หมู ไก่ ปลา เพื่อเป็นการสนับสนุน และ กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และ ต่างชาติ ได้รู้จักตลาดนัดบางเนียงมากยิ่งขึ้น กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จึงเลือกให้ ตลาดนัดบางเนียง เป็นอีกตลาดต้องชม ที่น่าสนใจ และน่าเที่ยวสามารถมาเที่ยวได้ทุกวันจันทร์, พุธ, เสาร์...



เสน่ห์ของจังหวัดนี้ ก็คือความสวยงามของธรรมชาติ



ขอปิดหมุด จุดชมวิวเสม็ดนางชี ไว้เป็นภาพความทรงจำ

ที่ใครมาสัมผัสด้วยตาแล้วจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า สวยงามตามคำร่ำลือ เสม็ดนางชี อยู่ในอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง ตื่นตาตื่นใจกับวิวภูเขาของอ่าวพังงา ในมุมมองอันซีน โดยเฉพาะช่วงพระอาทิตย์ขึ้น ที่ปรากฏท่ามกลางภูเขาหินปูนของอ่าวพังงา หรือจะเป็นช่วงกลางวันกับบรรยากาศภูเขาที่เคียงคู่กับป่าชายเลน ก็สวยไม่ต่างกัน ซึ่งที่นี่มีจุดกางเต็นท์และบ้านพักให้ค้างแรม สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการดูดาวในยามค่ำคืนอีกด้วย

สุดยอดวิวพอยท์ ที่เราสามารถชมวิวทิวทัศน์เกาะแก่ง ภูเขาหินปูนในอ่าวพังงา โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเช้าตรู่ ยามพระอาทิตย์เริ่มเปล่งแสง เป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจมาก ๆ

มุมมองของนักส่งเสริมการลงทุนอย่างเราๆ จังหวัดพังงาเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพของพื้นที่ลงทุนสูงจังหวัดหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมท่องเที่ยว บีไอไอ มีประเภทกิจการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การบริการที่มีมูลค่าสูงไว้รองรับการลงทุนในหลายกิจการ เช่น กิจการโรงแรม กิจการศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นต้น เมืองเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ ก็เหมาะที่จะนั่งพัฒนาซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มเพื่อให้บริการดิจิทัล ก็ไม่เลวเลย สินค้าเด่นทางเกษตร ทั้งมังคุด ทุเรียน และข้าวไร่ หากได้รับการส่งเสริมด้านการตลาดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และเพิ่มมูลค่าด้วยงานวิจัยนวัตกรรมแปรรูป การขยายการลงทุนย่อมเป็นไปได้แน่นอน

